

กช.
กช.



เทศบาณอักษรเข้าพ่อ
เลขรับ 1525
วันที่ 7 มิ.ย 61
เวลา 14.54 น.

ที่ รย ๐๗๑๘/๖๖๖๕

ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา
ถนนเขาติน-สี่แยกพัฒนา รย ๒๑๑๑๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุมถวายความรู้พระสังฆาธิการโครงการชุมชนคุณธรรม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลข้า้อ, นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง, ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
กำนันทุกตำบล, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และนายนิคม เจริญผล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาชะเมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๓๑/๗๙๙๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดกรอบการใช้วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาใน ๓ มิติ คือ การสร้างคนดี สังคมดีด้วยมิติวัฒนธรรม การสร้างรายได้ ความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งการใช้วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และความสัมพันธอันดีกับต่างประเทศ ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม นำพลัง “บวร” บ้าน - วัด - โรงเรียน มีส่วนร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม ภายใต้พระราชรัฐชัับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ โดยส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา ศาสตร์พระราชา และวิถีของประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ตึงงาม ให้ชุมชนคุณธรรมได้ทำงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม แก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม “การระเบิดจากข้างใน” ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน” และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๒๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของภาคคณะสงฆ์ เห็นชอบและขอเมตตานุเคราะห์ให้ภาคคณะสงฆ์มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

อำเภอเขาชะเมา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอุทิศ เข้มทอง ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ สุวิสิทธ์)
นายอำเภอเขาชะเมา

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ

โทร. ๐ ๓๘๙๙ ๖๐๙๘



ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา
 1996
 ๐๕๐๒.๒๕๖๑
 สำนักงานจังหวัดระยอง

ที่ รย ๐๐๓๑๖/๗/๕๖๑

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
 ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมถวายเป็นพระราชกุศลโครงการชุมชนคุณธรรม

เรียน นายอำเภอเขาชะเมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการจัดประชุมถวายเป็นพระราชกุศล

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดกรอบการใช้วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาใน ๓ มิติ คือ การสร้างคนดี สังคมดีด้วยมิติวัฒนธรรม การสร้างรายได้ ความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งการใช้วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน นำพลัง “บวร” บ้าน - วัด - โรงเรียน มีส่วนร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม ภายใต้พระราชรัฐ ขัณฑ์เคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ โดยส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรม ศาสตร์พระราชาและวิถีของ ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่งดงาม ให้ชุมชนคุณธรรมได้ทำงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม แก้ไข ปัญหาพื้นฐานของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม “การระเบิดจากข้างใน” ซึ่งสอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม นโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน” และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๒๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของภาคคณะสงฆ์ เห็นชอบและขอความเมตตาอนุเคราะห์ให้ภาคคณะสงฆ์ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน - วัด - โรงเรียน) ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดระยองได้ กำหนดประชุมถวายเป็นพระราชกุศลโครงการชุมชนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว จังหวัดระยองจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าประชุมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และเรียนเชิญท่านเป็น ประธานฝ่ายฆราวาส ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภติ วิจิธรรมศักดิ์)
 วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 โทร./โทรสาร ๐๓๘-๖๕๔๑๕๔

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่

๒๑๓/๒๕๖๑

เรื่อง

ขอความเห็นชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของภาคคณะสงฆ์

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า คณะกรรมการการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ วร ๐๓๐๔/๑๘๒๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า คณะกรรมการการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือภาคคณะสงฆ์ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ด้วยกระบวนการสร้าง "สังคมคุณธรรม" โดยการส่งเสริมให้คน - องค์กร - ชุมชน - และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่งดงาม ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ ได้มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของภาคคณะสงฆ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม กรมการศาสนา ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอ มหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอความเมตตานุเคราะห์ให้ภาคคณะสงฆ์มีส่วนร่วมขับเคลื่อน "สังคมคุณธรรม" ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหลัก ๓ ประการ ได้แก่

๑) ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา โดยนำหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต

๒) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง รวมกลุ่มกันพึ่งพา

๓) ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่งดงามและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๒. รณรงค์ให้คนไทยมีคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยสอดแทรกคุณธรรมดังกล่าวเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ อาทิ การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การอบรมพระธรรมวิทายากร การอบรมพัฒนาคุณธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมดังกล่าว เป็นต้น

๓. ส่งเสริมสนับสนุน "ชุมชนคุณธรรม" ในพื้นที่ ให้คนในชุมชนมีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้กระบวนการระดมความคิดเห็น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์

๔. มอบหมาย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของภาคคณะสงฆ์

ในการนี้ ได้ถวายหนังสือ "แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔" และหนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" ในที่ประชุมแล้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอทวเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

พันตำรวจโท

๒

(พงศ์พร พราหมณ์แสให้)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม